
Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði

Samráðsnefnd um gerð rammaskipulags

18. fundur

Mánudaginn 12. ágúst 2019  kl. 15.30 á hafnarskrifstofunni 

Mætt:  Kristín Thoroddsen, Ágúst Bjarni Garðarson, Ólafur Ingi Tómassonm, Gylfi Ingvarsson, Guðrún 
Guðmundsdóttir,  Karolína Helga Símonardóttir og Lúðvík Geirsson.  

1) Farið yfir stöðu mála varðandi lokafrágang á rammaskipulaginu.  Verklok hafa tafist m.a. 
vegna sumarleyfa arkitekta.

2) Kristín gerði grein fyrir samtölum við lóðarhafa á skipulagssvæðinu í framhaldi af 
kynningarfundum í lok júní. 

3) Farið sérstaklega yfir teikningar varðandi slippinn og nærliggjandi svæði. Samráðsnefnd 
sammála um að vinna þarf frekari útfærslur nokkrum þáttum á því svæði.   Kristín, Gylfi og 
Lúðvík munu funda með Orra arkitekt til að fara nánar yfir þau atriði.

4) Rætt um tímasetningu varðandi lokafrágang skipulagsins og framsetningu á kynningarefni. 
Stefnt að því að frum-kynningarefni verði birt á heimasíðu bæjarins í byrjun september. 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 16:45
LG ritaði fundargerð


